

Số 123-KH/HNDX

## **KẾ HOẠCH**

### **Tuyên truyền phòng, chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội năm 2019**

Thực hiện Kế hoạch số 57-KH/HNDH ngày 08/05/2019 của Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện Tân Biên về "Tuyên truyền phòng, chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội năm 2019". Ban Thường vụ Hội Nông dân xã Tân Bình xây dựng kế hoạch thực hiện như sau:

#### **I. Mục đích, yêu cầu**

Tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông, phổ biến và giáo dục pháp luật về phòng, chống các loại tội phạm; tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động nhằm chủ động phòng ngừa và tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm.

Nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên và nông dân; xây dựng môi trường sống lành mạnh, tuân theo pháp luật, tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm.

Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm; đưa công tác phòng, chống các loại tội phạm trở thành một hoạt động thường xuyên của các cấp Hội từ tỉnh đến các xã, phường, thị trấn.

#### **II. Nội dung thực hiện**

1. Tiếp tục phối hợp với Công an và các ngành chức năng của địa phương tổ chức thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết liên tịch, Chương trình phối hợp, Kế hoạch về phòng chống tội phạm trong năm 2019 như:

- Tổ chức thực hiện nghiêm túc Kết luận số 05-KL/TW ngày 15/7/2016 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về "tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới", Kế hoạch 1390/KH-UBND, ngày 30/5/2017 của ủy ban nhân dân tỉnh

- Tổ chức thực hiện Chỉ thị 09-CT/W ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI về nâng cao chất lượng công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị; phối hợp tuyên truyền vận động toàn dân tích cực tham gia phòng, chống các loại tội phạm; gắn thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" và xây dựng khu dân cư, xã, thị trấn, cơ quan an toàn về an ninh trật tự, không có tội phạm và tệ nạn xã hội. Chỉ đạo cấp cơ sở phối hợp quản lý, giáo dục đối tượng tại cộng đồng, nhất là đối với người được đặc xá, chấp hành xong án phạt tù, tạo điều kiện để họ sớm tái hòa nhập cộng đồng, hạn chế tái phạm.

- Tổ chức thực hiện có hiệu quả Chương trình phối hợp số 45-CTPH/HND- BCA giữa Hội Nông dân và Bộ Công an về thực hiện công tác phòng, chống tội phạm giai đoạn 2017-2021; Kế hoạch phối hợp số 338-KHPH/CA-HNDT, ngày 27/11/2017 giữa Hội Nông dân và Công an tỉnh Tây Ninh về việc thực hiện công tác phòng, chống tội phạm giai đoạn 2017 - 2021; Kế hoạch số 263/KH-MTTQ- BTT, ngày 29/1/2018 của Mặt trận tổ quốc về việc thực hiện Đề án “vận động toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm, cảm hóa, giáo dục cải tạo người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư đến năm 2020.

2. Đẩy mạnh và đổi mới công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật về phòng, chống các loại tội phạm; thông báo tình hình tội phạm, phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm, nhất là tội phạm trộm cắp, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cho vay lãi nặng, đòi nợ thuê, cờ bạc... với nhiều hình thức phù hợp với từng đối tượng, địa bàn; huy động được sức mạnh tổng hợp của các ngành và cán bộ, hội viên, nông dân vào công tác phòng, chống tội phạm mạnh mẽ ở từng địa bàn dân cư.

Tuyên truyền cho cán bộ, hội viên, nông dân các nội dung về hậu quả, tác hại của ma túy và các biện pháp phòng, chống; ảnh hưởng của ma túy đối với bản thân, gia đình, cộng đồng và xã hội; triển khai các nội dung trong công tác đấu tranh phòng chống ma túy gắn với thực hiện chương trình mục tiêu “4 giảm” của UBND tỉnh phù hợp điều kiện của địa phương. Vận động hội viên, nông dân không trồng cây có chứa chất ma túy, vận động người nghiện đăng ký tình trạng nghiện và hình thức cai nghiện, góp phần nâng cao trách nhiệm phòng, chống ma túy và giảm người nghiện trên địa bàn.

3. Phối hợp các ngành chức năng tăng cường phối hợp kiểm tra, giám sát nắm tình hình an ninh, trật tự, vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường... phối hợp các ngành chức năng xử lý nghiêm, dứt điểm các vụ khiếu kiện, tranh chấp, mâu thuẫn,... gây bức xúc trong cán bộ, hội viên và nông dân.

4. Thực hiện việc lồng ghép chương trình phòng, chống các loại tội phạm với các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Xây dựng, duy trì, nhân rộng các mô hình hiệu quả về phòng, chống các loại tội phạm đang hoạt động có hiệu quả ở cơ sở như: tổ an ninh, tổ tự quản, tổ hoà giải, Câu lạc bộ phòng, chống tội phạm, Câu lạc bộ nông dân với pháp luật,...

### **III. Biện pháp thực hiện**

Tiếp tục phối hợp triển khai thực hiện những nội dung về phòng, chống các loại tội phạm trên địa bàn.

Quán triệt phương châm phòng ngừa là cơ bản, phát động toàn hệ thống Hội tham gia đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm. Tham gia thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” đưa công tác phòng các loại tội phạm thành tiêu chí thi đua ở xã, thị trấn, ấp và khu phố,...

Phối hợp với ngành công an, y tế tham gia và tổ chức các hoạt động truyền thông như: hoạt động mít tinh, ra quân diễu hành, tổ chức các lớp tập huấn, các cuộc hội thảo, nói chuyện chuyên đề ở các chi, tổ Hội, các nhóm, câu lạc bộ,...

Phối hợp với các ngành chức năng hỗ trợ các đối tượng nghiện ma túy hoàn lương trở về bằng những việc làm thiết thực như: dạy nghề, vay vốn giải quyết việc làm,... qua đó giúp họ hoà nhập cộng đồng và ổn định cuộc sống.

Định kỳ Hội Nông dân xã báo cáo kết quả hoạt động phòng, chống các loại tội phạm tại địa phương về Hội Nông dân huyện theo quy định. Báo cáo 6 tháng gửi trước 03/6, báo cáo năm gửi trước 03/11 (Báo cáo bằng văn bản và biểu mẫu kèm theo).

Trên đây là Kế hoạch tuyên truyền công tác phòng, chống các loại tội phạm; và tệ nạn xã hội năm 2019 của Ban Thường vụ Hội Nông dân xã Tân Bình.

Nơi nhận:

- HND huyện;
- BTV HND xã;
- Các chi Hội;
- Lưu.



**Phan Tấn Tài**